

KẾ HOẠCH

triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2018 “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

SỐ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG	
ĐẾN	Số: 13
	Ngày: 22/01/18
Chuyên:	
Lưu hồ sơ số:	

Thực hiện Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW, ngày 20-11-2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập Chuyên đề năm 2018 “*Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”; Công văn số 3652-CV/BTGTW, ngày 20-11-2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc gợi ý một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW; Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”; Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

II. HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1- Tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề

a) Cấp tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai, học tập Chuyên đề; kết nối với 06 điểm cầu ở tỉnh và 15 điểm cầu ở các huyện, thị, thành ủy. Thời gian 01 buổi; khai mạc vào lúc 08 giờ, ngày 12-01-2018.

* Thành phần dự học tại 06 điểm cầu ở tỉnh:

- *Điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy*: Các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân

dân tinh cư ngụ trên địa bàn thành phố Rạch Giá; các đồng chí Tỉnh ủy viên, khóa X (trừ các đồng chí dự tại các điểm cầu Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND), Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND), Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc). Lãnh đạo các ban, sở, ngành, mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; báo cáo viên cấp tỉnh đang công tác trên địa bàn thành phố Rạch Giá; Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự, Biên phòng tỉnh; Ban Giám hiệu trường Chính trị tỉnh, Đại học Kiên Giang, Cao đẳng Nghề, Cao đẳng Cộng đồng, Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật, Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Y tế, Dân tộc Nội trú tỉnh; Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh.

Thành phần mở rộng: Trưởng, phó phòng và chuyên viên, cán bộ các ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; trưởng, phó các khoa, phòng của Trường Chính trị tỉnh. Trưởng khoa lý luận chính trị của các trường Đại học Kiên Giang, Cao đẳng Nghề, Cao đẳng Cộng đồng, Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật, Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Y tế; bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quân sự, Biên phòng tỉnh (*đóng trên địa bàn thành phố Rạch Giá*). Giao lãnh đạo đảng ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan mời.

- *Điểm cầu Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh:* Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội. Trưởng, phó các ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội. *Thành phần mở rộng:* Đảng viên, cán bộ của Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội.

- *Điểm cầu Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:* Các đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. *Thành phần mở rộng:* Đảng viên, cán bộ của Văn phòng UBND tỉnh.

- *Điểm cầu Viễn thông Kiên Giang:* Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp, Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh; *thành phần mở rộng:* bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc 02 Đảng ủy khối (*do lãnh đạo 02 Đảng ủy khối phối hợp thống nhất thành phần, số lượng tham dự*).

- *Điểm cầu Công an tỉnh:* Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh; Bí thư, các phó bí thư chi, đảng bộ và lãnh đạo các phòng, đơn vị,... trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh (*do lãnh đạo Đảng ủy mời*).

- *Điểm cầu Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh:* Các đồng chí trong Ban cán sự đảng và cán bộ, đảng viên của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Tùy điều kiện hội trường, các đơn vị có thể mời thêm cán bộ, công chức, viên chức tham dự cho phù hợp.

*** Thành phần dự học tại 15 điểm cầu ở huyện, thị, thành ủy**

Các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, thị, thành ủy. Các đồng chí nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh cư ngụ trên địa bàn; các đồng chí nguyên ủy viên ban thường

vụ huyện, thị, thành ủy; báo cáo viên cấp huyện, thị, thành ủy; trưởng phòng, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể; bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Riêng huyện Phú Quốc mời lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 4, Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc; huyện An Biên mời lãnh đạo Hải đoàn 28 Bộ đội Biên phòng; huyện U Minh Thượng mời lãnh đạo Trại giam Kênh 7 của Bộ Công an cùng dự. *Thành phần mở rộng:* Tùy thuộc vào điều kiện hội trường, có thể mở rộng thành phần đến phó phòng, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể cấp huyện và bí thư các chi bộ ấp, khu phố.

*** Nội dung học tập:**

- Giới thiệu những nội dung cơ bản của Chuyên đề năm 2018 (*Mời PGS.TS Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, giới thiệu nội dung*).

- Kế hoạch triển khai, học tập Chuyên đề năm 2018.

Ghi chú: Đây là lớp duy nhất tinh kết nối trực tuyến với các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, có truyền hình, truyền thanh trực tiếp phục vụ cho học tập của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Sau lớp này, tỉnh không tổ chức hội nghị triển khai, học tập, do đó yêu cầu các đảng ủy tạo điều kiện để các đồng chí thuộc đối tượng trên tham dự đầy đủ. Nếu đồng chí nào vắng sẽ dự các lớp do đảng ủy mình tổ chức.

b) Cấp huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

Sau hội nghị cấp tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai, học tập Chuyên đề năm 2018 trong đảng bộ. Tùy điều kiện từng nơi mà tổ chức các lớp học cho phù hợp, hiệu quả.

c) Cấp xã, phường, thị trấn

Tổ chức triển khai, học tập Chuyên đề năm 2018 cho tất cả cán bộ, đảng viên trong đảng bộ (mời lãnh đạo các đoàn thể; ban giám hiệu các trường trung học cơ sở, tiểu học và mầm non trên địa bàn chưa phải là đảng viên và một số đại biểu quần chúng ưu tú). Tùy điều kiện từng nơi có thể mở rộng thêm đối tượng phù hợp.

* Hình thức chủ yếu là nghe đĩa ghi hình bài giảng (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp). **Thời gian hoàn thành trong tháng 01-2018.**

2- Xây dựng kế hoạch thực hiện

- *Đối với cấp ủy:* Trên cơ sở nội dung của Chuyên đề, tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương, các cấp ủy nghiên cứu bổ sung vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018 (chọn một số công việc, vấn đề cụ thể có nội dung bức xúc, mang tính đột phá để chỉ đạo thực hiện; có phân công trách nhiệm và thời gian thực hiện. Lấy kết quả này để xem xét đánh giá phân loại tổ chức đảng cuối năm. **Hoàn thành trong tháng 02-2018.**

- *Đối với đảng viên:* Đưa nội dung thực hiện vào bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018; đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu trong bản cam kết có liên hệ chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và đề ra biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo; cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ. Riêng đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp gắn với yêu cầu nêu trong Chỉ thị số 27-CT/TTg, ngày 08-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ. ***Hoàn thành trong tháng 02-2018.***

3- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề

- Trên cơ sở kế hoạch sinh hoạt chuyên đề theo tinh thần Chỉ thị số 05, từng chi bộ, Mặt trận, các đoàn thể đưa nội dung Chuyên đề năm 2018 vào sinh hoạt chuyên đề hằng tháng, quý sao cho phù hợp, trong đó trọng tâm là bàn biện pháp thực hiện có hiệu quả những nội dung được bổ sung trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018.

- Có thể lồng ghép sinh hoạt chuyên đề vào sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... làm sâu sắc thêm những nội dung, giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chi rõ hơn những việc làm theo Bác.

4- Công tác tuyên truyền

- Các cấp ủy đảng chỉ đạo tổ chức tuyên truyền miệng thông qua báo cáo viên, tuyên truyền viên, tăng cường giới thiệu nội dung Chuyên đề năm 2018 trong các buổi sinh hoạt chính trị, học tập nghị quyết, báo cáo thời sự... Tập trung giới thiệu những nội dung yêu cầu của phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương của cán bộ, đảng viên; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo của cán bộ lãnh đạo.

Gắn việc thực hiện Chuyên đề năm 2018 với thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03-10-2017 của Ban Bí thư về ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

- Các cấp, các ngành tuyên truyền nội dung Chuyên đề, gắn với với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2018; với các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên các phương tiện truyền thông, bản tin nội bộ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, trước hết là người thân, những người xung quanh mình; vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên.

- Các cơ quan thông tin đại chúng có kế hoạch tuyên truyền cụ thể; chú trọng giới thiệu, biểu dương các điển hình tiên tiến, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt trong học tập, làm theo Bác và thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

5- Tài liệu học tập, nghiên cứu, thảo luận

- Tài liệu học tập: Cuốn tài liệu “*Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2018 do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn): Cấp cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên các cấp (mỗi người 01 cuốn); đảng bộ cơ sở và đảng bộ bộ phận (mỗi đơn vị 2 cuốn); chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở (mỗi đơn vị 01 cuốn).

+ Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy liên hệ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để nhận tài liệu hoặc có nhu cầu thì đặt mua thêm.

+ Cấp cơ sở phô tô tài liệu trên, cấp phát cho cán bộ, đảng viên trong đảng bộ.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trích nội dung Chuyên đề đăng trong Bản tin sinh hoạt nội bộ; Bản tin sinh hoạt tổ nhân dân tự quản và các đoàn thể (từ tháng 02 đến tháng 3-2018).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Căn cứ kế hoạch này, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch triển khai, học tập và chọn nội dung bổ sung vào kế hoạch công tác năm 2018 để thực hiện Chuyên đề tại đảng bộ mình. Cuối năm có báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

2- Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn đảng viên viết Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018, trong đó có nội dung liên hệ với Chuyên đề năm 2018.

3- Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện những nội dung Chuyên đề năm 2018 gắn với sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập ngành, tổ chức sinh hoạt, tọa đàm, giao lưu gặp mặt... sao cho phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

4- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức ghi hình bài giảng của báo cáo viên để in đĩa phục vụ triển khai, học tập trong tỉnh; truyền hình trực tiếp hội nghị trên sóng phát thanh và truyền hình tỉnh; thông báo rộng rãi thời gian hội nghị để cán bộ và nhân dân theo dõi.

Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy cung cấp tài liệu học tập Chuyên đề; theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai, học tập; báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương.

5- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, học tập; báo cáo tiến độ và kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) 2 đợt: đợt 1 sau hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt các cấp; đợt 2 sau khi hoàn thành trong cán bộ, đảng viên trước ngày 05-3-2018.

Quá trình thực hiện, có vấn đề phát sinh, đề nghị các đồng chí trao đổi trực tiếp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. *Đặng Tuyết Em*

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đảng (b/c),
- Ban Tuyên giáo TW (b/c),
- Các đ/c Tỉnh ủy viên,
- Các huyện, thị, thành ủy, ĐUTT,
- Các sở, ban, ngành, ĐT cấp tỉnh,
- BP chuyên trách Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Lưu.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Đặng Tuyết Em